

# ประกาศ

## การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิงมาร์เก็ตส์อีควิตี้



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิงมาร์เก็ตส์อีควิตี้ (KF-EM) (“กองทุน”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนฯ ไปลงทุน (“กองทุนหลัก”) โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

เดิม	ใหม่
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรัพย์สินของกองทุนมีโอกาสเติบโตสูงสุด ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินอ้างอิงที่ใช้ในการลงทุน</p> <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น ตราสารแห่งทุนที่โอนเปลี่ยนมือได้ หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายตราสารแห่งทุน ซึ่งตราสาร/หลักทรัพย์ดังกล่าวออกโดยบริษัทในตลาดเกิดใหม่ และ/หรือ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในตลาดเกิดใหม่ ประเทศในตลาดเกิดใหม่ภายใต้กองทุนนี้ทั้งหมด ได้รับการพิจารณาโดย ธนาคารโลก (World Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ ภาครัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งได้แก่ บราซิล ชิลี จีน ไคลัมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี ฮังการี</p> <p>กองทุนอาจลงทุนนอกเหนือจากประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยมีสัดส่วนไม่เกิน 33% ของทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>สกุลเงินที่ใช้อ้างอิงไม่จำเป็นต้องเหมือนกับสกุลเงินต่างๆ ที่ลงทุนของกองทุน นอกการลงทุนในสกุลเงินอ้างอิง (USD)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินอื่นเพื่อให้กองทุนมีผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมสูงสุด</p> <p>กองทุนมุ่งหวังรูปแบบการลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและกำไรที่คาดหวัง หรือ อยู่เหนือค่าเฉลี่ย มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตสูงสุดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ</p> <p>กองทุนยึดหลักการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ที่เทียบเท่าตราสารทุน และ Participation Certificates เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่และ/หรือประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่</p> <p>ตลาดเกิดใหม่ที่กองทุนนี้ไปลงทุนหมายถึง ประเทศที่ถูกกำหนดให้เป็นตลาดเกิดใหม่โดยธนาคารโลก (World Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) หรือองค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือประเทศที่มีหลักทรัพย์เป็นองค์ประกอบอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index หรือ MSCI Frontier Markets (FM) Index ตลาดเกิดใหม่ให้รวมถึงประเทศ บราซิล ชิลี จีน ไคลอมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี ฮังการี อาร์เจนตินา อูรุกวัย เวเนซุเอล่า สิงคโปร์ ฮังการี อียิปต์ สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย และ อิสราเอล</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซ็นจิน และฮ่องกง โดยผ่านโครงการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 33 ของทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนอาจมีการถือครองเงินสดได้ด้วย</p>

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : (ต่อ)

เดิม	ใหม่
<p>เมื่อตระหนักถึงข้อจำกัดในการลงทุนที่เกี่ยวข้องแล้ว ลักษณะการลงทุนนี้อาจนำไปสู่การกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของการลงทุนในกลุ่มบริษัทใดๆ กลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือภาคอุตสาหกรรมใดๆ ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งได้</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนหรือตลาดที่ได้รับการยอมรับ และอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) และเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง อาทิเช่น ดัชนีทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น</p>	<p>กองทุนมุ่งหวังการลงทุนแบบ “เติบโตอย่างมีคุณภาพ (quality growth)” โดยมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ลงทุน และเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระยะยาวและมีความสามารถในการทำกำไรที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในรูปแบบนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนกระจุกตัวในแต่ละบริษัทหรือหมวดอุตสาหกรรมได้</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน</p>

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว ไม่มีผลกระทบและ/หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อกองทุนแต่อย่างใด

โดยให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ [krungsriasset.clientservice@krungsri.com](mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ